

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CƠ CHẾ TÍN CHỈ CHUNG JCM

Chung tay cùng toàn thế giới giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu do phát thải khí nhà kính, Nhật Bản đã triển khai thực hiện Cơ chế tín chỉ chung (JCM) đối với các nước đang phát triển từ năm 2011 nhằm thúc đẩy việc chuyển giao và phổ biến các công nghệ phát thải các-bon thấp hướng tới tăng trưởng xanh ở nước sở tại và hỗ trợ thực hiện cam kết quốc tế về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của Nhật Bản. Tính đến tháng 3/2016, đã có 16 quốc gia ký kết Bản ghi nhớ hợp tác song phương với Nhật Bản, với 21 phương pháp luận được phê duyệt tại 07 quốc gia.



Việt Nam ký kết bản ghi nhớ hợp tác về “Tăng trưởng các-bon thấp và xây dựng cơ chế tín chỉ chung JCM” với Nhật Bản vào ngày 02/7/2013 và đã triển khai nhiều dự án thí điểm, nghiên cứu khả thi và đăng ký thành công 02 dự án JCM trong tổng số 08 dự án đăng ký thành công trên toàn thế giới bao gồm dự án “Lái xe sinh

thái thông qua sử dụng bộ đo tốc độ điện tử” (phê duyệt vào tháng 8/2015) và dự án “Thúc đẩy bệnh viện xanh thông qua nâng cao hiệu quả năng lượng/cải thiện môi trường trong bệnh viện quốc gia Việt Nam” (phê duyệt vào tháng 11/2015). Việt Nam đang tiếp tục đệ trình xin đăng ký thêm 02 dự án về Tiết kiệm năng lượng cho các khách sạn và Lắp đặt biến áp tiết kiệm điện năng trong lưới phân phối điện.

Với chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh sau năm 2020, các doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mình trong hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Đây là điều kiện rất thuận lợi để triển khai cơ chế JCM tại Việt Nam. Tuy nhiên, do cơ chế JCM còn khá mới, các doanh nghiệp trong nước chưa tiếp cận được đầy đủ thông tin nên chưa nắm bắt được hết các cơ hội chuyển giao công nghệ và hỗ trợ từ phía Nhật Bản.

Mới đây, Bộ tài nguyên và môi trường Nhật Bản đã đưa ra ngân sách cho các dự án bắt đầu từ năm 2016 là 6,7 tỷ Yên (tương đương 56 triệu đô la Mỹ) cho đến hết năm 2018 với tỉ lệ hỗ trợ lên tới 50% tổng đầu tư dự án, ngược lại bên tham gia sẽ phải nộp lại ít nhất 50% số tín chỉ các-bon cho Chính phủ Nhật. Hiện phía Nhật Bản đang kêu gọi các đề xuất cho dự án mô hình JCM cho năm tài khóa 2016. Hạn cuối nhận đề xuất vào ngày 16/5/2016.

Các doanh nghiệp Việt Nam cần khẩn trương tiếp cận để tranh thủ sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật của Nhật Bản trong việc giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới phát triển bền vững. Trong khuôn khổ chương trình JCM, công ty chúng tôi - Tepia Corporation Japan có đủ năng lực tư vấn, hỗ trợ về thủ tục, hồ sơ xin tài trợ từ phía Nhật Bản và làm doanh nghiệp đại diện trong nhóm Consortium quốc tế trong quá trình thực hiện dự án.

Các doanh nghiệp có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

*Tepia Corporation Japan Co., Ltd,
Theo GEC, JCM Nhật Bản, JCM Việt Nam và
Năng lượng Việt Nam*

NHÀ ĐẦU TƯ NHẬT BẢN THAM GIA VÀO THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU VIỆT NAM

Tăng trưởng kinh tế trong những năm gần đây thúc đẩy nhu cầu về các sản phẩm xăng dầu trong nước tăng lên 350.000 thùng/ngày. Tuy nhiên, do sự thiếu hụt các nhà máy lọc dầu, Việt Nam vẫn phải phụ thuộc nhiều vào việc nhập khẩu các sản phẩm xăng dầu. Đây là cơ hội cho các nhà đầu tư muốn tham gia vào các dự án lọc dầu và phân phối xăng dầu tại Việt Nam.

Ngày 14/4/2016 Tập đoàn năng lượng số một Nhật Bản JX Nippon Oil & Energy (JNOE) đã công bố thỏa thuận đồng ý mua lại 8% cổ phần của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) sau thời gian đàm phán đặc biệt kể từ khi ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác chiến lược vào ngày 19/12/2014. Giá trị của thương vụ này được dự đoán lên đến 20 tỷ Yên (tương đương 183 triệu đô la Mỹ). Trước tiên, JNOEX sẽ cung cấp các kinh nghiệm và chuyên môn trong quản lý các trạm xăng dầu và trong công tác hậu cần. Sau đó, JNOE sẽ tiếp tục xem xét việc tham gia vào dự án xây dựng nhà máy lọc dầu Nam Vân Phong với quy mô 6-7 tỷ USD.

Trước đó, tập đoàn năng lượng Idemitsu Kosan đã đầu tư vào một liên doanh xây dựng nhà máy lọc dầu Nghi Sơn tại Thanh Hoá và mới đây đã công bố thành lập Công ty TNHH

Dầu khí Idemitsu Q8 tại Việt Nam liên doanh với Công ty Dầu khí quốc tế Kuwait (KPI) vào ngày 18/4/2016 với mục tiêu xây dựng hệ thống bán buôn, bán lẻ các sản phẩm dầu khí. Cả KPI và Idemitsu hiện đều nắm 35,1% vốn trong Dự án Liên hợp Lọc hoá dầu, cùng với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PetroVietnam).



Theo thông tin của Bộ công thương, các doanh nghiệp nước ngoài sẽ được tham gia phân phối xăng dầu tại Việt Nam theo hiệp định Chính phủ khi họ tham gia đầu tư vào nhà máy lọc dầu tại Việt Nam. Hy vọng việc mở cửa thị trường cho các doanh nghiệp nước ngoài sẽ tạo ra sự cạnh tranh công bằng, minh bạch và đem lại lợi ích cho người tiêu dùng.

*Theo Nikkei Asian Review, Tuổi trẻ,
Kinh tế Sài Gòn Online,
Thời báo tài chính Việt Nam, Dân trí*

VÂN TAY: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN MỚI

Nhật Bản sẽ thử nghiệm hệ thống thanh toán bằng vân tay từ mùa hè 2016. Khách du lịch đăng ký dấu vân tay cùng với thông tin hộ chiếu và thẻ tín dụng khi nhập cảnh. Sau đó, thay vì sử dụng thẻ thanh toán hay tiền mặt, du khách

có thể chi trả bằng cách quét dấu vân tay đã đăng ký.

ĐĂNG KÝ TRƯỚC

Người dùng tiến hành đăng ký vân tay và các thông tin khác tại địa điểm đăng ký, bao gồm sân bay

TẠI ĐIỂM THANH TOÁN

-Thanh toán hàng hóa, dịch vụ
-Xác thực nhận dạng để được miễn thuế
-Thay thế hộ chiếu xuất trình tại khách sạn

Phương thức thanh toán mới có thể được sử dụng đối với hàng hóa, dịch vụ tại hơn 300 cửa hiệu, nhà hàng và khách sạn ở Hakone, Kamakura, Yugawara thuộc tỉnh Kanagawa, Atami thuộc tỉnh Shizuoka. Số địa điểm chấp nhận thanh toán bằng vân tay dự kiến sẽ còn tăng khi hệ thống được mở rộng vào đầu năm sau tới các vùng Tohoku và Nagoya. Trong khi quy định hiện tại bắt buộc phải xuất trình hộ chiếu khi nhận phòng, du khách thanh toán bằng vân tay có thể nhận phòng khách sạn mà không cần hộ chiếu. Hơn nữa, mọi giao dịch bằng vân tay đều được miễn thuế.

Hướng tới thể vận hội Tokyo Olympic và Paralympic 2020, đây cũng là một nỗ lực nhằm thu hút nhiều khách quốc tế tới Nhật Bản hơn. Chính phủ nước này hy vọng sẽ lắp được máy quét vân tay trên toàn quốc trước khi diễn ra sự kiện.

Trước đây tại tỉnh Nagasaki đã có ngân hàng và công viên trò chơi ứng dụng thanh toán bằng vân tay. Hệ thống mới với quy mô quốc gia tạo thuận lợi cho du khách hơn ở chỗ họ chỉ cần đăng ký một lần tại sân bay. Chính phủ Nhật có thể sẽ sử dụng dữ liệu ẩn danh thu thập được từ hệ thống thanh toán mới này để nghiên cứu thói quen mua sắm của khách nước ngoài, và việc này có thể ảnh hưởng tới tâm lý của một số người quan tâm tới bảo mật riêng tư cá nhân. Vấn đề an ninh cũng cần được quan tâm vì mặc dù các đặc điểm nhận dạng sinh trắc học là duy nhất đối với cá nhân, việc sao chép hoặc đánh cắp không phải là chưa xảy ra.

Theo Zing.vn, Discovery News, The Japan News, The Daily Mail, Reuters, IBTimes UK

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

- Triển lãm “GRIX - Green It Expo Japan” về sản phẩm và giải pháp môi trường, tiết kiệm năng lượng sẽ diễn ra từ ngày 11-13/05/2016 tại Tokyo Big Sight, 3-11-1 Ariake, Koto-ku, Tokyo, Nhật Bản.
- Hội nghị triển lãm “Biomass Pellets Trade & Power” lần thứ 7 về năng lượng viên sinh khối sẽ diễn ra từ ngày 16-19/05/2016 tại Tokyo Marriott Hotel, 4-7-36, Kitashinagawa Shinagawa-ku, Tokyo, Nhật Bản.
- Triển lãm “N-EXPO (New Environment Exposition)” về năng lượng mới, tiết kiệm năng lượng, sinh khối, xử lý chất thải, tái chế,... sẽ diễn ra từ ngày 24-26/05/2016 tại Tokyo Big Sight, 3-11-1 Ariake, Koto-ku, Tokyo, Nhật Bản.
- Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 23 “VIETNAM MEDI-PHARM 2016” sẽ diễn ra từ ngày 11-14/05/2016 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.



Tepia Corporation Japan Co., Ltd.

Giải pháp cung cấp: Nghiên cứu
Tư vấn cho các doanh nghiệp
Tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp
Tư vấn về vấn đề biến đổi khí hậu và kinh doanh các bon thấp
Điều phối kinh doanh và sự kiện
Thương mại

Địa chỉ liên hệ:

Trụ sở chính tại Osaka:
26F Nakanoshima Daibiru, 3-3-23, Nakanoshima, Kita-ku,
Osaka, Nhật Bản
Tel: +81-6-6479-3601 Fax : +81-6-6479-3602

Trụ sở chính tại Tokyo:
31F Shiroyama Trust Tower, 4-3-1, Toranomom, Minato-ku,
Tokyo, Nhật Bản
Tel: +81-3-6721-5505 Fax: +81-3-6721-5506

Văn phòng đại diện tại Hà Nội:
Phòng 401B, Tầng 4, Tòa nhà DMC, 535 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Tel: +84-4-6274-1626 Fax: +84-4-6274-1615

Email: tepia_vn_newsletter@tepia.co.jp

Website: <http://www.tepia.co.jp>

Anh/chị nhận được bản tin này vì anh/chị đã [đăng ký nhận bản tin](#) trên website công ty hoặc đã từng liên hệ, trao đổi danh thiếp với công ty chúng tôi.